

# Gần 3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mới qua bưu điện

21:06 02/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 7/2024, gần 3 triệu người nhận mức hưởng mới tăng 15% qua Bưu điện Việt Nam. Tổng kinh phí chi trả là gần 19.000 tỷ đồng.**

Ngay trong những ngày đầu tiên Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng chính thức có hiệu lực, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2024 theo mức lương mới cho gần 3 triệu người hưởng ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

Tại Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) công tác chuẩn bị cho việc chi trả sớm theo mức lương mới đã được các cán bộ ở đây trong toàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, sẵn sàng triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn trung tâm và tại các điểm bưu điện trên toàn tỉnh.

Sáng 2/7, có mặt từ sớm, ông Hoàng Văn Phúc (đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) cho biết: “Hôm qua được thông báo tháng này đi lấy lương tăng thêm sớm hơn định kỳ, tôi vui lắm. Từ khi nhận lương hưu đến giờ, chúng tôi đã từng được tăng mức hưởng nhiều lần, nhưng đây là lần tăng lương nhiều nhất, tôi sẽ có thêm một khoản tiền để chi tiêu phục vụ sinh hoạt và an hưởng tuổi già, thậm chí hỗ trợ cháu con trong khả năng có thể. Đến Bưu điện từ sớm, tôi được các cô chú nhân viên Bưu điện tận tình hướng dẫn, chu đáo giao cho tôi đầy đủ số tiền, giải thích số cũ, số được tăng theo quy định”.

Cùng thời điểm đó, tại Điểm chi trả lương hưu ở Nhà văn hóa thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên, ông Trần Văn Tuấn (thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) đang khá vui vẻ với chuyện tăng lương hưu. “Khi về già, chúng tôi chủ yếu chi tiêu bằng lương hưu, không còn khoản thu nhập nào khác. Bởi vậy, lương hưu tăng 15% là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho những người đã nghỉ hưu. Chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng, nhất là tháng này chúng tôi được nhận sớm hơn so với kỳ trước”, ông Trần Văn Tuấn chia sẻ.



Trước đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã có công điện khẩn triển khai hướng dẫn các bưu điện tỉnh, thành phố trên cả nước từ rất sớm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới cho người hưởng. Quá trình thực hiện này trên tinh thần để người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được tăng thêm trong thời gian sớm nhất.

Tại Bưu điện tỉnh Hưng Yên, Bưu điện huyện Kim Động đã tăng cường lực lượng triển khai phương án chi trả lương hưu tháng 7/2024 bắt đầu từ ngày 1/7 - thời điểm Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của Chính phủ có hiệu lực.

Chị Nguyễn Thị Thuần (Bưu điện huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết, bên cạnh việc kịp thời nhanh chóng truyền thông đến người hưởng qua hệ thống loa phát thanh, các trưởng thôn, trưởng xóm, trưởng tổ hưu, để các cụ nắm được việc chi trả lương hưu sớm hơn so với tháng trước. Đơn vị cũng tăng số người, số bàn và thời gian phục vụ, giải thích cặn kẽ về tỷ lệ tăng, số tiền tăng đến từng người hưởng để các cụ an tâm, vui vẻ nhận đúng, nhận đủ khoản chế độ được hưởng. Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7/2024, Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả cho gần 3 triệu người hưởng với tổng số tiền lên tới gần 19.000 tỷ đồng.

Ngay từ 1/7/2024, ngày đầu tiên Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng chính thức có hiệu lực, Bưu điện Việt

Nam đã tập trung nguồn lực, thực hiện triển khai chi trả cho người hưởng. Lịch chi trả này sớm hơn so với lịch cũ từ 3 đến 5 ngày, với tinh thần khẩn trương chi trả mức lương mới đến người hưởng ngay từ những ngày đầu chính sách có hiệu lực tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan này cũng sớm xây dựng phương án chi trả tối ưu nhất, tăng cường và bố trí nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tăng cường cơ sở vật chất, số lượng bàn chi trả để người hưởng không phải chờ đợi khi nhận lương mới.

Hiện nay, toàn quốc có gần 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Bên cạnh con số gần 3 triệu người hưởng được chi trả qua hệ thống bưu điện, có 5 tỉnh, thành phố đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm trực tiếp chi trả qua ATM cho người nhận. Đó là các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng và Sóc Trăng.

“Với sự gắn bó và sứ mệnh phục vụ cộng đồng cùng kinh nghiệm triển khai chi trả lương hưu, các khoản trợ cấp, các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người dân, cùng với ngành bảo hiểm xã hội, chúng tôi đã chủ động các phương án, thực hiện truyền thông rộng rãi đến người hưởng, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người hưởng. Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ chi trả mức hưởng mới đến từng người hưởng kịp thời, chính xác và an toàn tại các điểm chi trả, tại điểm phục vụ của Bưu điện và tại Nhà của người hưởng cho đến hết ngày 25/7”, đại diện VNPost cho hay.

Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Văn bản quy định điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2024 với 9 nhóm đối tượng cụ thể. Phạm vi áp dụng của đợt tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội lần này khá rộng, bao gồm người đang hưởng lương hưu từ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (khỏi nhà nước, tư nhân) và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, đối với người đang hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà có mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng, thì điều chỉnh tăng 0,3 triệu đồng/tháng. Người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh bằng 3,5 triệu đồng/tháng.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/gan-3-trieu-nguoi-huong-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-moi-qua-buu-dien>